

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 5 năm 2010

CHỈ THỊ**VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH
LỞ MÒM LONG MÓNG GIA SÚC, CÚM GIA CẦM VÀ TAI XANH Ở LỢN**

Hiện nay, tình hình dịch lở mồm long móng (LMLM) ở gia súc, cúm gia cầm và nhất là bệnh tai xanh ở lợn đang xảy ra và diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, có nguy cơ lây lan ra diện rộng. Riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, trong những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2010 đã xảy ra rải rác nhiều ổ dịch cúm gia cầm và lở mồm long móng gia súc. Để chủ động phòng chống, bao vây khống chế, ngăn chặn kịp thời không để các loại dịch bệnh nguy hiểm nêu trên bùng phát và lây lan trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. UBND các huyện, thành phố:

a) Hoàn chỉnh, phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2010 của huyện, thành phố trên cơ sở đó chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng gia súc và dịch tai xanh ở lợn. Trong đó, phải quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu UBND cấp xã, phường, thị trấn; thôn trưởng, xóm trưởng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nếu chủ quan, lơ là, buông lỏng quản lý để xảy ra dịch trên địa bàn thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

b) Tập trung kiểm tra, giám sát thường xuyên và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo phương châm: "*phòng là chính, phát hiện sớm, xử lý gọn, bao vây ổ dịch từ người dân và cơ sở*"; tăng cường thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cải tiến nội dung và hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, phù hợp với từng địa phương (đồng bằng, miền núi), nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi và trách nhiệm trong việc nhận biết, phát hiện kịp thời các loại dịch bệnh nguy hiểm để chủ động phòng, chống. Tuyệt đối không được giấu bệnh; không bán chạy gia súc, gia cầm bệnh; không vứt xác gia súc, gia cầm bị bệnh chết bừa bãi; không được sử dụng gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch thú y.

c) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thành lập ngay các tổ giám sát dịch bệnh tại thôn, xóm, bản, tổ dân phố, nắm chắc số hộ chăn nuôi, số lượng gia súc, gia cầm và địa bàn chăn thả để giám sát, phát hiện kịp thời, khoanh vùng, bao vây, xử lý gọn khi có dịch xảy ra trong phạm vi hẹp.

d) Tập trung huy động mọi nguồn lực về vật chất và con người trong các hệ thống tổ chức để tổ chức hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên tiêu độc, khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi, thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho gia súc, gia